

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๒๕๒



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดการจัดอบรมโครงการ Technology and AI for Education : ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในยุคดิจิทัล โดยกำหนดจัดอบรม ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ ๑ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ (เลื่อนกำหนดการอบรมจากเดิม ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘) และรุ่นที่ ๒ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ความละเอียดแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๒ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบรายชื่อหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือลงทะเบียนผิดพลาด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หากผู้เข้ารับการอบรมตามรายชื่อไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ให้พิจารณานุญาต บุคลากรอื่นเข้ารับการอบรมแทนในรุ่นนั้น โดยทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลเข้ารับการอบรม และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่โครงการในวันรายงานตัว ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่คืนเงิน ค่าลงทะเบียนในกรณีชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่เข้ารับการอบรมตามกำหนดทุกกรณี

๒. ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรมฯ หลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ทาง Google Forms ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และเข้าร่วมไลน์กลุ่มในรุ่นที่ ๒ เพื่อใช้ในการประสานงานโครงการฯ และติดตามข้อมูลข่าวสาร

๓. นำโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabab@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวกัลย์สุดา มาเยอะ โทร. ๐๘๔ ๖๑๑ ๙๐๓๙

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ Technology and AI for Education :  
ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  
และภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในยุคดิจิทัล  
รุ่นที่ ๒ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘



[shorturl.at/7Oxy](https://shorturl.at/7Oxy)

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดติดต่อ นางสาวรัตติยา วงศ์กาญจนา โทร. ๐๙๖ ๘๑๙ ๔๖๘๗

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ส่งแบบตอบรับแล้ว หลังจากที่ย้ำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว



[shorturl.at/ZF3Xg](https://shorturl.at/ZF3Xg)

แบบตอบรับเข้ารับการอบรมฯ หลังจากที่ย้ำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว



[shorturl.at/TAhzy](https://shorturl.at/TAhzy)

กลุ่มไลน์ รุ่น ๒  
AI - ThaiEng



[shorturl.at/bJ164](https://shorturl.at/bJ164)